



TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH

Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam

Website: <http://giaophanhatinh.org>

Email: hatinh@cbc-vietnam.org

Phone: (+84) 865 165 167

Số: 01/2023/TC-GM

Văn Hạnh, ngày 14 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: **Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh**

Quý Cha và Anh chị em thân mến,

Trong niềm vui đón Tết cổ truyền Quý Mão, tôi tha thiết khẩn cầu Thiên Chúa ban phúc lành năm mới an khang thịnh vượng cho quý Cha, Tu sĩ, Chúng sinh, Giáo lý viên, Hội đồng mục vụ, các Ban ngành, Hội đoàn và toàn thể Ông bà anh chị em Giáo phận Hà Tĩnh, trong nước cũng như hải ngoại. Trong khi đón Tết và vui Xuân, chúng ta được mời gọi ôn cố tri tân để tạ ơn, cầu xin và nêu quyết tâm cho năm mới.

Trong năm Nhâm Dần – 2022 vừa qua, cùng với cả thế giới, chúng ta đã từng bước vượt qua và tích cực khắc phục những hậu quả khủng khiếp của đại dịch Covid-19. Đặc biệt, đại gia đình Giáo phận chúng ta đã thực hiện bước thứ nhất của tiến trình THĐGM thế giới lần thứ XVI “vì một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”, một Giáo hội lữ hành không ai đứng ngoài hoặc bị bỏ lại phía sau.

Giáo phận chúng ta tạ ơn Chúa vì đời sống đạo hiền hoà, vui tươi, sống động, hiệp nhất và khát khao thăng tiến như Chúa muốn. Tôi trân quý những ý kiến của quý Cha và Anh chị em đóng góp cho việc kiến thiết Nhà Chung. Tôi đặc biệt cảm ơn Anh chị em, từng người, từng gia đình, cộng đoàn dòng tu, Giáo họ, Giáo xứ, Giáo hạt và toàn thể Giáo phận đã quảng đại đóng góp tiền của để xây dựng Giáo phận giữa muôn vàn khó khăn hiện nay. Từng “đồng xu bà goá” của Anh chị em là từng viên gạch nền đẹp xây nên Nhà Chúa của Giáo phận ở tuổi thứ tư này. Xin Chúa trả công và chúc lành cho công việc tốt đẹp của Anh chị em.

Sang năm Quý Mão – 2023, trong khi cùng hiệp thông và cầu nguyện cho tiến trình THĐGMTG cấp Châu lục, thực hiện tiêu chí của Hội Đồng Giám mục Việt Nam đề ra là “*cùng cố sự hiệp thông*” với các thực hành cụ thể: Cố võ việc đọc Kinh Thánh đối với cá nhân, việc chia sẻ Lời Chúa trong gia đình hoặc trong nhóm nhỏ, để Lời Chúa thấm nhập cuộc sống; tham dự Thánh lễ cách tích cực và sống động; gia tăng việc học hỏi và đào tạo phụng vụ; thực hành những nghĩa cử bác ái với mọi người; vận dụng các phương tiện truyền thông cách khôn ngoan để trau dồi kiến thức, học hỏi Lời Chúa và loan báo Tin Mừng. Chúng ta quyết tâm phát huy gia sản Đức tin quý báu Cha ông để lại bằng thiện chí tích cực của mỗi cá nhân, sự liên đới và hiệp nhất của mọi thành phần Dân Chúa, để Hà Tĩnh trở thành một Giáo phận hiệp hành thực sự, khi mỗi người dám nghĩ lớn, ưu tiên cho cái chung và sống có kỷ luật chứ không buông theo những đam mê xác thịt (x. 1Cr 16,13). Làm được như vậy, Chúa sẽ chúc lành và Gia đình Giáo phận chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu truyền giáo trong sự thịnh vượng về tinh thần đạo đức và phát triển về cơ sở vật chất.

Anh chị em thân mến, chúng ta may mắn là những gia đình có cơ hội sum vầy bên nhau trong giây phút đầu xuân đầm ấm và đầy yêu thương. Tuy nhiên, nhiều gia đình không thể đoàn tụ ngày đầu xuân vì cuộc sống mưu sinh hoặc chiến tranh hoặc đang gặp những trắc trở khác. Chúng ta hãy ra tay giúp đỡ và cầu nguyện nhiều để họ không đánh mất niềm hy vọng của gia đình nơi Chúa là nguồn mạch sự bình an và ơn chữa lành.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria – Quan thầy Giáo phận, nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành Năm mới cho quý Cha và Anh chị em!

Xin quý Cha và Anh chị em cầu nguyện nhiều cho tôi!



Louis Nguyễn Anh Tuấn,

Giám quản Tổng toà Giáo phận Hà Tĩnh.